

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023**

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023. Tham dự phiên tiếp công dân có Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông; Lãnh đạo UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ và Thị xã Quảng Trị; Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Số công dân đăng ký tiếp 27 lượt/125 người/27 vụ việc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng đã tiếp 21 lượt/95 người/21 vụ việc, các Sở, ngành và địa phương tiếp và hướng dẫn, giải thích 06 lượt/30 người/06 vụ việc.

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến của các đơn vị tham dự phiên tiếp công dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng kết luận:

1. Ông Phạm Duy Dược, trú tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, trình bày: Tỏ cáo ông Nguyễn Toàn - nguyên Huyện ủy viên cán bộ tăng cường về làm Chủ tịch UBND xã Gio Thành nhiệm kỳ 2015-2020 lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng 21 ha theo dự án rừng hạnh phúc.

Kết luận: Đề nghị Ông viết đơn trình bày rõ nội dung, yêu cầu giải quyết và kèm theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh sự việc gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Ông Lê Thanh Anh, trú tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị Ban thi đua khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ trình khen thưởng Huy chương kháng chiến không đúng với thành tích của ông.

Kết luận: Vấn đề này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã có Công văn số 285/TĐKT-NV ngày 15/02/2023 trả lời cho ông rõ. Trường hợp Ông không đồng ý theo công văn nêu trên, đề nghị Ông có đơn khiếu nại đến Sở Nội vụ để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc thu hồi 132 m<sup>2</sup> đất để GPMB làm đường Tôn Thất Thuyết trừ vào phần diện tích đất ở của gia đình ông sau khi cấp lại Giấy CNQSD đất là không đúng với hiện trạng sử dụng đất của gia đình.

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 6340/UBND-KT ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc xác nhận diện tích đất bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình đường Tôn

Thất Thuyết của hộ ông Lê Xuân Châu để giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh quá trình thực hiện trước ngày 20/3/2023.

4. Ông Hoàng Kỳ Lân, trú tại Vĩnh An, huyện Cam Lộ, trình bày: kiến nghị và yêu cầu xác minh làm rõ việc cấp Giấy CNQSD đất của gia đình ông Hoàng Kim Khiết và bà Hoàng Thị Hòa trái quy định của pháp luật, cấp chồng lên khu đất của gia đình tôi đang sử dụng ổn định từ năm 1989.

Kết luận: Vụ việc này đã được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm tại Bản án số 17/2007/DSPT ngày 07/9/2007 và bản án đã có hiệu lực pháp luật, UBND tỉnh không xem xét, giải quyết lại vụ việc. Trường hợp nếu công dân có đơn, có quyền gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại Khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Kiến nghị yêu cầu thu hồi quyết định cấp đất sai quy định pháp luật cho ông Trần Văn Thu; đề nghị sao lục cung cấp bản đồ theo Chỉ thị 299 (thửa đất số 279, tờ bản đồ số 40) của gia đình bà.

Kết luận:

Liên quan vấn đề yêu cầu thu hồi quyết định cấp đất sai quy định pháp luật cho ông Trần Văn Thu, UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh chấp hành nghiêm kỷ cương, mệnh lệnh hành chính trong thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 992/UBND-NC ngày 14/3/2022, Công văn số 6524/UBND-NC ngày 21/12/2022 chỉ đạo kết thúc việc thanh tra và ban hành thông báo kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

Liên quan vấn đề sao lục cung cấp bản đồ 299 (thửa đất số 279, tờ bản đồ số 40 thời điểm năm 1980) của gia đình Bà. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp tại Sở để được xem xét, giải quyết.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị các nội dung liên quan đến việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án đối với gia đình ông. Đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trả lời cho gia đình việc chấp hành án của gia đình sai ở điều, khoản luật nào về thi hành án, Chi cục Thi hành án Đông Hà bán đất của gia đình nằm ngoài bản án của Tòa án...

Kết luận: Ngày 07/02/2023, UBND tỉnh có Công văn số 374/UBND-NC chuyển đơn của ông đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết và trả lời; ngày 17/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản số 57/VKS-TT-KT báo cáo xử lý đơn của công dân. Qua xem xét nội dung đơn, UBND tỉnh nhận thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Đề nghị Ông gửi đơn đến Tổng cục Thi hành án thuộc Bộ Tư pháp để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

7. Ông Đặng Anh Xuân, trú tại khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại Quyết định số 4232/QĐ-UBND-SLĐTĐBXH ngày 28/7/2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại của ông.

Kết luận: Ngày 11/01/2023, Thanh tra tỉnh có văn bản số 29/TTr-KTXH đề xuất UBND tỉnh không thụ lý, giải quyết lý do quá thời hạn quy định mà người khiếu nại không khiếu nại. Đề nghị Ông cung cấp hồ sơ, tài liệu để minh chứng cho việc gửi đơn của Ông là đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, để có cơ sở thụ lý, giải quyết đúng theo Luật khiếu nại.

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiệp, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại ghi ngày 20/5/2021 về việc khiếu nại Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 6556/UBND-KT ngày 22/12/2022 trả lời cho công dân rõ, nếu Bà không đồng ý với nội dung công văn nêu trên Bà có quyền khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Giao Thanh tra tỉnh rà soát vụ việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh từ chối tiếp công dân đối với nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tiệp nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

9. Bà Nguyễn Thị Dục, trú tại khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (thửa số 99, tờ bản đồ số 22) tại vùng đất Nam Cây xăng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh cho bà.

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh, Công văn số 413/BC-UBND ngày 15/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và các báo cáo đề xuất, kiến nghị của Thanh tra tỉnh liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Dục tham mưu UBND tỉnh văn bản trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

10. Bà Hồ Thị Xuân, trú tại 56, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, trình bày: cần làm rõ các vấn đề: Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng biên bản thỏa thuận của 05 anh em là văn bản thừa kế là không đúng vì 05 anh em đã xác lập đúng quy định; ngôi nhà đang còn tồn tại trên đất là nhà nước cấp cho bà Xuân để kinh doanh...; công dân chưa nhận được văn bản trả lời theo đơn tố cáo.

Kết luận:

Liên quan đến nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng biên bản thỏa thuận của 05 anh em là văn bản thừa kế là không đúng, vì đã xác lập đúng quy định. Vấn đề này, ngày 19/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4639/STNMT-TTr đã trả lời đến bà Hồ Thị Xuân.

Liên quan đến nội dung công dân chưa nhận được văn bản trả lời đơn tố cáo ghi ngày 12/12/2022. UBND tỉnh đã có Thông báo số 17/TB-UBND ngày 07/02/2023 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại và gửi văn bản cho người tố cáo rõ.

11. Bà Nguyễn Thị Lập, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, trình bày: Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt đất, bán đất phá huỷ tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Lập cho ông Võ Như Tiếp.

Kết luận: Vụ việc của Bà đã được các cấp, các ngành rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật, những quyền và lợi ích của bà Nguyễn Thị Lập được công nhận tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu không đồng ý Bà có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

12. Ông Lê Văn Hương, trú tại thôn Linh An, xã Triệu Trạch, Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị về việc xin cấp đất để di dời trang trại nuôi vịt để nhưng đến nay các cơ quan vẫn chưa xem xét, giải quyết làm ảnh hưởng đến kinh tế đời sống của gia đình ông.

Kết Luận: Vấn đề này, UBND tỉnh có Văn bản số 552/UBND-KT ngày 16/02/2023 giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong giải quyết theo thẩm quyền quy định pháp luật, trả lời công dân trước ngày 20/3/2022. Đề nghị Ông trực tiếp liên hệ với UBND huyện Triệu Phong để được giải quyết.

13. Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, trình bày: Kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế, xác minh rõ vấn đề cấp GCNQSD đất của ông Võ Vũ và ông Võ Lợi tại Quyết định 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 và biên bản ngày 11/8/2016 về giải quyết tranh chấp giữa hai hộ gia đình. Để gia đình bà ổn định cuộc sống.

Kết luận: Vụ việc của Bà đã được các cấp, các ngành rà soát, giải quyết theo quy định của pháp luật, những quyền và lợi ích của bà Lê Thị Hạnh đã được công nhận tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị công dân phối hợp với UBND huyện Hải Lăng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

14. Các ông, bà: Nguyễn Thị Tương, Võ Viết Vang, Nguyễn Bằng, Trần Đình Phương, trú tại thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, trình bày: Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, đất đã ở ổn định từ năm 1992 để các hộ ổn định cuộc sống, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng xem xét, giải quyết nội dung đơn của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

15. Các ông: Nguyễn Ngọc Bé, Nguyễn Văn Khuyến (đại diện cho các hộ dân) trú tại thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Tố cáo việc cấp đất sai cho các đối tượng đối với diện tích 318 ha đất rừng theo Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh; kiến nghị cấp 190 ha đất rừng đang bỏ hoang cho các hộ dân xã Vĩnh Sơn theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.

Kết luận: Vấn đề này, ngày 15/02/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 30/UBND-KT về việc giải quyết kiến nghị công dân, trong đó có một số nội dung công dân kiến nghị chưa đúng và Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 có hiệu lực trước thời điểm Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017, đề nghị các hộ dân kiến nghị những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Linh khẩn trương triển khai thực hiện rà soát giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/3/2023.

16. Bà Hoàng Thị Diệu Lan, trú tại Khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc xin cấp bổ sung đất của gia đình tôi có liên hệ với đất của ông Trương Văn Thường và bà Đinh Thị Hiền.

Kết luận: Đề nghị công dân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp đất bổ sung tại UBND phường 1, thành phố Đông Hà hoặc bộ phận một cửa của UBND thành phố Đông Hà để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật khi công dân gửi hồ sơ.

17. Ông Nguyễn Khắc Thịnh, trú tại Khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc quyết định cưỡng chế thu hồi đất trồng lúa của UBND thành phố Đông Hà trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông.

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

18. Ông Trần Bá Sỏi, trú tại Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chưa giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ sau khi nhà nước thu hồi đất

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

19. Bà Lương Thị Tú Anh (đại diện 3 hộ) trú tại khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc mở đường dân sinh lối thông ra đường Lê Thánh Tông để tạo điều kiện đi lại cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh.

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/3/2023.

20. Ông Hoàng Viết Cường (được ông Phạm Thi và bà Trần Thị Lộc ủy quyền), trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, trình bày: Gia đình tôi đã 03 năm làm thủ tục để được cấp Giấy CNQSD đất nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà vẫn chưa xem xét, giải quyết, gây khó khăn và trả lời không cụ thể rõ ràng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình tôi.

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất của ông Phạm Thi và bà Trần Thị Lộc, chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/3/2023.

21. Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống.

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà, kiểm tra, rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/3/2023.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Đông tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận, trường hợp công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời có biện pháp tiếp công dân tại địa phương và giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung thông báo kết luận này./.

**Nơi nhận:**

- Ban Tiếp dân Trung ương;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự TCD;
- Công an tỉnh;
- CVP, các PCVP, CV;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban TCD các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở TCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BTCD<sub>(3b)</sub>

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cửu**